



ประกาศจังหวัดขอนแก่น

เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM_{2.5})

ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๖๗

ด้วยในช่วงปลายฤดูหนาวของทุกปี ประเทศไทยจะเกิดสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM_{2.5}) มีค่าเกินมาตรฐานในหลายพื้นที่ โดยสถานการณ์ดังกล่าว สาเหตุหลักเกิดจากกิจกรรมต่างๆ ทั้งโดยธรรมชาติและจากกิจกรรมของมนุษย์ อาทิ การคมนาคมและขนส่ง การเผาในที่โล่ง การเกิดไฟป่า ภาคอุตสาหกรรม การก่อสร้าง และหมอกควันข้ามแดน เป็นต้น ประกอบกับสภาพทางอุตุนิยมวิทยา รวมทั้งสภาพภูมิประเทศในบางพื้นที่ของประเทศไทยโดยเฉพาะในช่วงที่ลมสงบ ส่งผลให้ระดับเขตแดนการลอยตัว และการกระจายตัวของฝุ่นละอองอยู่ในระดับต่ำ การไหลเวียน และถ่ายเทของอากาศไม่ดี จึงทำให้เกิดการสะสมของฝุ่นละอองในบรรยากาศเพิ่มสูงขึ้นบางช่วงเวลาในหลายพื้นที่

เพื่อให้การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM_{2.5}) ปี ๒๕๖๖- ๒๕๖๗ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ “การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง” จึงขอความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันสอดส่องดูแลให้ปฏิบัติตามประกาศจังหวัดขอนแก่น และปฏิบัติ ดังนี้

๑. มาตรการควบคุมและลดมลพิษด้านการคมนาคมและขนส่ง เข้มงวดระบบขนส่งทางบก ไม่ปล่อยควันดำเกินมาตรฐานกำหนด บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด และรณรงค์ให้ใช้รถโดยสารสาธารณะ พร้อมทั้งขอความร่วมมือผู้ใช้รถ บำรุงรักษา/ซ่อมบำรุง/เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องยนต์

๒. มาตรการควบคุมและลดมลพิษจากการเผาในที่โล่งและพื้นที่ริมทาง งดการเผาตอซังข้าว ไร่อ้อย ซากพืช/เศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร หญ้า ขยะมูลฝอย พื้นที่ริมทางหลวงและทางหลวงท้องถิ่นโดยเด็ดขาด และรณรงค์ให้นำไปใช้ประโยชน์ เช่น การทำปุ๋ยหมัก การไถกลบหรือใช้จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ เป็นต้น หากพบไฟไหม้ป่า ริมทางหลวงต่างๆ และริมทางหลวงท้องถิ่น ขอให้ช่วยดับไฟ หากไม่สามารถดำเนินการได้ขอให้แจ้งหน่วยควบคุมไฟป่า หน่วยงานที่รับผิดชอบเขตทางหลวง อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าดำเนินการระงับเหตุ และให้ทำความสะอาดบริเวณผิวการจราจร และพื้นผิวถนนในความรับผิดชอบ โดยให้ปฏิบัติเป็นประจำสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

๓. มาตรการควบคุมและลดมลพิษจากภาคอุตสาหกรรม ตรวจสอบ กำกับ และให้ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมควบคุมฝุ่นละอองจากโรงงานอุตสาหกรรม ลดการระบายฝุ่นและมลพิษทางอากาศให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

/๔. มาตรการ...

๔. มาตรการควบคุมด้านการก่อสร้าง กำกับ/ควบคุม/ป้องกัน การฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองจากสถานที่ก่อสร้าง และมลพิษทางอากาศให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

๕. มาตรการส่งเสริม สนับสนุน และการประชาสัมพันธ์ ในกรณีมีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM_{2.5}) เกินมาตรฐานที่กำหนด คือ ค่าเฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง เกิน ๓๗.๕ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ให้จัดหาพื้นที่ปลอดภัยหรือศูนย์พักพิงชั่วคราวและหน้ากากอนามัยแจกจ่ายประชาชนในพื้นที่ พร้อมทั้ง ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนหลีกเลี่ยง ลด จำกัด และงดเวลา การทำกิจกรรมกลางแจ้ง โดยเฉพาะผู้สูงอายุ เด็ก สตรีมีครรภ์ หรือบุคคลที่มีโรคประจำตัว หากมีความจำเป็นต้องทำกิจกรรมกลางแจ้งให้สวมหน้ากากอนามัย และให้ติดตามข่าวสารสถานการณ์คุณภาพอากาศอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง จากแอปพลิเคชัน Air4Thai และเว็บไซต์ กรมควบคุมมลพิษ www.pcd.go.th และให้ผู้ขับขี่ใช้ถนนเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ เนื่องจากทัศนวิสัยในการมองเห็นอาจจะลดลง และกรณีมีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM_{2.5}) เกินมาตรฐาน (๓๗.๕ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) ที่กำหนด ให้หน่วยงานด้านสุขภาพเตรียมความพร้อมเปิดศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์ และการสาธารณสุข

๖. บทลงโทษกรณีฝ่าฝืน บุคคลใดฝ่าฝืน มีความผิดทางอาญา ซึ่งมีโทษจำคุกและปรับ โดยเจ้าหน้าที่จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด อาทิ พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔, พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗, พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒, พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒, พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕, พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕, พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นต้น

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายไกรสร กองฉลาด)
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น